

# HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)



TRONG 2 NGÀY 22 VÀ 23/8/2023, ĐHQGHN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) TẠI ĐHQGHN CHO HƠN 60 NGƯỜI LÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG, LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH MẢNG CÔNG TÁC LIÊN QUAN TỚI XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PPP TẠI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, TRỰC THUỘC ĐHQGHN.

Ngay sau khi ban hành Quyết định số 2905/ QĐ-ĐHQGHN về Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tập huấn lần thứ hai về nâng cao năng lực thực hiện dự án đầu tư PPP tại ĐHQGHN cho đối tượng Chánh Văn phòng, trưởng các ban chức năng, lãnh đạo phụ trách mảng công tác liên quan tới xúc tiến đầu tư và đầu tư PPP tại các đơn vị tại ĐHQGHN và một số nhà đầu tư quan tâm tới các dự án PPP tại Hòa Lạc như Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Him Lam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư H Đông Dương. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2023 với sự tham gia của hơn 60 học viên và được hỗ trợ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng

Phát triển Châu Á và Dự án Hợp tác đổi mới Giáo dục đại học (PHER).

Khai mạc hội nghị tập huấn Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu cho biết: "Ngày 09/08/2023 ĐHQGHN đã ban hành Quyết định 2905 về Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư tại ĐHQGHN. Đây là một lĩnh vực mới với rất nhiều khó khăn đối với những người làm công tác tài chính, dự án của ĐHQGHN nên việc tham gia các khóa tập huấn này vừa là trách nhiệm chung vừa là trách nhiệm các nhân của mỗi cán bộ của ĐHQGHN trong việc nâng cao kiến thức để vừa triển khai vừa tham mưu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác triển khai PPP tại ĐHQGHN. Đây cũng là cơ hội để ĐHQGHN lắng nghe nguyện vọng của các doanh nghiệp, chủ đầu tư đang quan tâm tới các dự án đầu tư tại

ĐHQGHN ...để tiếp thu và điều chỉnh, đảm bảo sự bền vững của dự án và hài hòa lợi ích các bên."

TS. Richard Hopper – Giám đốc Dự án USAID PHER phát biểu: "Các quan hệ hợp tác thông thường sẽ chỉ có hai bên nhưng với các hợp tác theo phương thức công tư sẽ có thêm sự giám sát từ phía chính phủ. Sự tham gia của khối công lập và tư nhân làm quá trình dự án thực hiện phức tạp hơn nhưng hi vọng chúng ta có thể đạt được kết quả tuyệt vời hơn".

Bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu về bức tranh tổng quan quy định pháp luật hiện hành về PPP, bản chất nhượng quyền của PPP. Qua các ví dụ thực tế về bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Đông Nai... chuyên gia đã phân tích, so sánh, làm rõ ưu thế của PPP so với các hình thức xã hội hóa khác (về loại hợp đồng, phương án tài chính và quy trình thực hiện), làm rõ đặc điểm của các loại hình hợp đồng PPP gắn với nhu cầu đầu tư xây dựng liên quan tới ĐHQGHN.

Thay mặt ĐHQGHN, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư giới thiệu Hướng dẫn tạm thời về quy